



**PARTNERS  
IN THE GOSPEL**

## **H&Đ CHUNG**

**Cập nhật tháng Giêng 2024**

(Cập nhật: Văn bản sửa đổi chuyển sang màu xanh. Hai câu hỏi mới về ơn gọi (đánh dấu \*) ở trang 8 và 9.)

**H:** *Đối Tác Trong Tin Mừng (Partners in the Gospel) là gì?*

**Đ:** *Đối Tác Trong Tin Mừng (Partners in Gospel) là một nỗ lực lập kế hoạch mục vụ chiến lược diễn ra trên toàn Tổng Giáo phận Seattle, nhằm tiếp thêm sinh lực và canh tân Giáo hội Công giáo địa phương chúng ta. Sứ mạng của Giáo hội Công giáo – gặp gỡ Chúa Giêsu, đồng hành với anh em và sống niềm vui Tin Mừng – là điểm cốt lõi trong nỗ lực này.*

Chúng ta phải tiếp thêm sinh lực cho các cộng đồng giáo xứ của mình, bao gồm việc đáp ứng các nhu cầu của anh chị em giáo dân và những nhu cầu thực tế hiện nay của chúng ta. Nỗ lực lập kế hoạch mục vụ chiến lược này cũng xem xét cách thức chúng ta có thể sử dụng nguồn lực của mình một cách tốt nhất để hỗ trợ các cộng đồng giáo xứ sôi động, bền vững và tập trung vào sứ mạng trên toàn Tổng Giáo phận Seattle.

**H:** *Tại sao là bây giờ?*

**Đ:** Hiện nay chúng ta đang đối mặt với nhiều thực tế ảnh hưởng đến đời sống giáo xứ, gây khó khăn cho việc sống trọn vẹn sứ mạng của chúng ta. Chúng ta đang đứng trước một cơ hội cấp bách – nhưng thú vị - để biến đổi đời sống giáo xứ.

Trong vài thập kỷ qua, Giáo hội Công giáo địa phương chúng ta đã trải nghiệm sự sụt giảm số giáo dân dần thân tham gia, số linh mục ít đi, tài chánh suy giảm, các điều kiện khuôn viên xuống cấp và v.v... Dưới đây chỉ là một vài con số thống kê:

- Tổng Giáo phận hiện nay có 80 linh mục địa phận phục vụ cho 174 địa điểm; đến năm 2036, ước tính sẽ chỉ còn 66 linh mục địa phận, giảm 18%. (Giáo phận cũng có ít chủng sinh và người lãnh đạo mục vụ giáo dân hơn.)
- Trong khi đó, tổng dân số trên toàn Tổng Giáo phận Seattle gia tăng, số hộ gia đình ghi danh vào giáo xứ giảm cùng với số người tham dự Thánh lễ, rửa tội, rước lễ Lần đầu, hôn phối tại Nhà thờ và của lễ dâng trong giáo xứ cũng suy giảm:
  - Từ năm 2010 đến 2019, số người tham dự Thánh lễ giảm 11%
  - Giữa năm 2010 và 2019, số người rửa tội giảm 32% và các đám cưới Công giáo giảm gần 19%.

**H:** **Kết quả sẽ ra sao với tiến trình Đối Tác Trong Tin Mừng?**

**Đ:** Không có kết quả xác định trước. Chúng ta biết tiến trình *Đối Tác Trong Tin Mừng* sẽ đưa hầu hết các giáo xứ và trường học lại với nhau thành một cấu trúc gia đình mới gồm hai giáo xứ hoặc hơn, dưới sự lãnh đạo của một cha xứ và một cha phụ tá **hoặc hơn**. Gia đình giáo xứ này sẽ có khoảng ba năm để trở thành một giáo xứ theo giáo luật. Linh mục quản xứ, các người lãnh đạo giáo xứ, trường học, và giáo dân sẽ quyết định gia đình mới này gắn kết với nhau như thế nào. Cùng nhau gắn kết không nhất thiết có nghĩa là bất kỳ nhà thờ hay một trường học nào đó sẽ bị đóng.

**H:** **Các giáo phận khác có đang làm như thế không?**

**Đ:** Có. Các giáo phận trên toàn quốc Hoa Kỳ đã và đang thực hiện các sáng kiến tương tự. Nhóm Chủ lực *Đối Tác Trong Tin Mừng* nối kết với nhiều người trong các giáo phận để nghe câu chuyện của họ và học hỏi kinh nghiệm từ họ. Việc sử dụng những hiểu biết sâu sắc này, đội ngũ của tổng giáo phận chúng ta đã khai triển kế hoạch và mô hình tham vấn sao cho phản ánh nét độc đáo của Tổng Giáo phận Seattle. Mô hình của chúng ta mang tính tham vấn, bao trùm sự đa dạng văn hoá và lịch sử, phản ánh vùng địa lý rộng lớn, bao gồm các trung tâm thành phố đông đúc cũng như các cộng đồng ngoại thành và nông thôn của chúng ta.

Trong khi chúng tôi đánh giá cao sự hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc từ các giáo phận khác, thì sự thành công của Tổng Giáo phận Seattle sẽ đến từ sự sáng tạo và hợp tác của mỗi gia đình giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

**H:** **Bạn có thể định nghĩa “giáo xứ” và “gia đình giáo xứ” là gì không?**

**Đ:** *Giáo xứ* được định nghĩa như một cộng đoàn tín hữu ổn định được thiết lập trong tổng giáo phận, việc chăm sóc mục vụ của giáo xứ được uỷ thác cho một linh mục với tư cách là linh mục quản xứ thực sự của giáo xứ, dưới quyền của Tổng Giáo mục Seattle. (x. GL 515§1)

Chú ý thuật ngữ *giáo xứ* đề cập đến *cộng đồng người* chứ không phải toà nhà thánh hiến được chỉ định để thờ phượng - nhà thờ (*church* - viết thường).

*Gia đình giáo xứ* là một nhóm gồm hai giáo xứ lân cận trở lên dưới sự lãnh đạo của một linh mục quản xứ và có thêm một hoặc hơn một linh mục phụ tá. Theo thời gian, gia đình giáo xứ sẽ quyết định (các) nhóm lãnh đạo tư vấn riêng của gia đình giáo xứ đó, và họ có thể chia sẻ nguồn lực như thế nào như nhân viên, mục vụ và tiếp cận cộng đồng.

**H:** **Có phải tất cả các giáo xứ sẽ vào các nhóm gia đình?**

**Đ:** Hầu hết các giáo xứ sẽ được đặt vào một gia đình. Tuy nhiên, sẽ có một số giáo xứ, do số lượng, vị trí địa lý, các cộng đồng văn hoá độc đáo hoặc do các yếu tố khác, sẽ không kết nối vào một gia đình. Các giáo xứ này sẽ vẫn là một phần nỗ lực canh tân của *Đối Tác Trong Tin Mừng* để lên kế hoạch thực hiện sứ mạng của Giáo hội một cách tốt nhất.

**H:** **Tại sao chúng ta thực hiện theo cách này?**

**Đ:** *Đối Tác Trong Tin Mừng* là một cách tiếp cận mang tính tư vấn cao đem lại cho anh chị em giáo dân khả năng cung cấp ý kiến và đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và làm mới lại Giáo hội địa phương của họ. Quá trình này cho phép các cộng đồng có thời gian để thực sự cùng nhau hành trình và đồng hành với nhau, đồng thời hình thành một cộng đồng giáo xứ mới đầy sức sống. Nó nhằm mục đích cho các linh mục có thêm thời

giờ chăm sóc mục vụ - đồng thời cũng bảo đảm không có cộng đồng giáo xứ nào bị bỏ rơi.

Gia đình giáo xứ mới này sẽ được hưởng lợi ích từ việc chia sẻ các ân ban tài năng, tài chánh, nguồn lực và v.v... từ mỗi giáo xứ đang kết nối vào. Việc hợp nhất này đồng nghĩa gia đình giáo xứ mới đó có thể có thêm nguồn lực để thực hiện sứ mạng, bao gồm các lợi ích như một nhóm thanh thiếu niên năng động đông đảo hơn, tại một địa điểm các Thánh lễ có đầy người hơn - và việc mục vụ tiếp cận cộng đồng cũng rộng lớn hơn ở một địa điểm khác.

Điều đó thực sự phụ thuộc vào sự sáng tạo và tham gia của anh chị em giáo dân và các lãnh đạo giáo xứ, để quyết định gia đình này sẽ cộng tác như thế nào. Tổng giáo phận cam kết các nguồn lực đáng kể để hỗ trợ cho các giáo xứ trong suốt quá trình này.

## **H:** Điều này có nghĩa là các nhà thờ/ giáo xứ sẽ đóng cửa?

**D:** Đúng và không đúng. Trước tiên, điều quan trọng cần lưu ý là giáo xứ không phải là nhà thờ. Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu và tất cả những gì liên quan đến nó.

- Giáo xứ - cộng đoàn tín hữu - sẽ không đóng cửa, nhưng thay vào đó sẽ kết nối với nhau để hình thành một cộng đồng đức tin mới.
- Có khả năng một số nhà thờ sẽ đóng cửa như một phần của quá trình này.

*Giải thích thêm:*

Một gia đình giáo xứ bao gồm các cộng đồng giáo xứ khác nhau, rồi cuối cùng sẽ trở thành một giáo xứ theo giáo luật. Các quyết định sẽ được thực hiện ở mức độ địa phương để suy nghĩ về các nhu cầu của mỗi cộng đồng giáo xứ. Lãnh đạo giáo xứ, với sự đóng góp từ anh chị em giáo dân và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thông qua quá trình lắng nghe đồng nghị, sẽ quyết định cách thức tốt nhất để thực hiện sứ mạng tại địa phương.

Điều này nghĩa là giáo xứ mới sẽ quyết định nhiều thứ như cung cấp việc mục vụ nào, khả năng tiếp cận cộng đồng là gì, Thánh lễ sẽ được cử hành vào những thời gian nào, và các tài sản cũng như các cơ sở sẽ được sử dụng ra sao.

## **H:** Có phải đây chỉ là sự phân cụm được mở rộng?

**D:** Không. Đây không phải là phân cụm mở rộng. Để kích hoạt và trợ giúp các giáo xứ trong nỗ lực canh tân, *Đối Tác Trong Tin Mừng* sử dụng cách tiếp cận về cơ bản khác nhau với mô hình phân cụm lịch sử. *Gia đình giáo xứ* là bước tạm thời trên đường trở thành một *giáo xứ*. Mỗi gia đình giáo xứ sẽ có kế hoạch hỗ trợ giáo xứ toàn diện, trợ giúp trực tiếp từ một nhân viên giao liên, do văn phòng Toà Giám mục tuyển dụng và tài trợ, cũng như nhiều công cụ và nguồn lực để giúp đỡ các giáo xứ từng bước trên con đường này, bao gồm sổ tay chi tiết điều hướng việc cầu nguyện và thờ phượng, cộng đồng, việc tông đồ, quản trị, lãnh đạo, v.v...

## **NHỮNG THẮC MẮC VỀ TIẾN TRÌNH**

### **H:** Tiến trình này là gì?

**D:** Đây là một quá trình tư vấn kéo dài nhiều năm nhằm khuyến khích mọi người tham gia.

Trong giai đoạn đầu tiên, tổng giáo phận yêu cầu đóng góp ý kiến về dự thảo các gia đình giáo xứ từ các linh mục, lãnh đạo giáo xứ, hiệu trưởng và ban lãnh đạo trường, các

nhân viên tổng giáo phận và toàn thể tín hữu Công giáo trên toàn tổng giáo phận vào mùa Thu năm 2023. Giai đoạn lấy ý kiến của công chúng, với hơn 3000 báo cáo, đã dẫn đến những thay đổi được đề nghị trong 25 nhóm gia đình giáo xứ. Có 78 giáo xứ trong các nhóm gia đình này đã tổ chức đóng góp ý kiến vòng hai.

Tháng 12, 2023 Ủy ban Giám sát và Hội đồng Linh mục đã hoàn tất đề xuất cho Đức Tổng Giám mục Etienne, ngài sẽ phân định và sau đó chính thức ban hành cơ cấu gia đình giáo xứ mới vào đầu năm 2024.

Giai đoạn kế tiếp, các gia đình giáo xứ sẽ làm việc với nhau trong khoảng ba năm hoặc lâu hơn để quyết định cách thức tốt nhất họ sẽ trở thành một giáo xứ (vào mùa hè 2027). Mỗi gia đình giáo xứ sẽ được chỉ định một người giao liên để giúp đỡ họ trong suốt quá trình này.

## **H:** Tiến trình này kéo dài bao lâu?

**Đ:** Không có thời gian xác định giới hạn cho *Đối Tác Trong Tin Mừng*. Giai đoạn tham vấn này đã diễn ra năm 2023. Một khi các gia đình giáo xứ mới chính thức được thành lập vào tháng 7, 2024, họ sẽ có 3 năm để trở thành một giáo xứ. Mặc dù đây là ngày mục tiêu, nhưng giáo phận đều xem mỗi gia đình giáo xứ là duy nhất: Một vài gia đình giáo xứ có thể mong sớm trở thành một giáo xứ theo giáo luật, trong khi những gia đình giáo xứ khác có thể phải cần thêm một ít thời gian nữa.

## **H:** Khi nào thì điều này xảy ra?

**Đ:** Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng cho *Đối Tác Trong Tin Mừng*:

- Tháng 1, 2023: Ra mắt công chúng
- Tháng 2- 7, 2023: Tham vấn lãnh đạo
- Tháng 8/9, 2023: Nhân viên giáo xứ và trường học đóng góp ý kiến về các gia đình giáo xứ
- Mùa Thu 2023: Giáo dân cung cấp ý kiến đóng góp về các gia đình giáo xứ vòng hai.
- Đầu năm 2024: Cơ cấu gia đình giáo xứ cuối cùng được công bố
- Tháng 7, 2024: Các gia đình giáo xứ đi vào hiệu lực với một cha sở và một (hoặc hơn) cha phụ tá
- 2024–2027: Các gia đình giáo xứ cùng nhau hành trình
- 2027: Các gia đình giáo xứ trở thành một giáo xứ theo giáo luật

## **H:** Những gì liên quan đến việc tham vấn?

**Đ:** Tham vấn bằng cách sử dụng mô hình lắng nghe đồng nghị đem lại cho mọi người cơ hội xem xét lại cơ cấu gia đình tiềm năng, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và đưa ra ý kiến đóng góp của mình.

Tiến trình tham vấn đã được xây dựng có chủ đích để đảm bảo mọi người có thể cho ý kiến đóng góp. Cuộc tham vấn bắt đầu với các linh mục, nhân viên giáo xứ và trường học, sau đó là cộng đoàn dân Chúa. Trước khi bản dự thảo gia đình giáo xứ mới được tạo ra, thì những thay đổi đã được Ủy ban Giám Sát và Hội đồng Linh mục chấp thuận.

## **H:** Điều gì sẽ thay đổi tại các giáo xứ khi điều này được thực hiện?

**Đ:** Có một vài điều sẽ thay đổi ngay lập tức và nhiều điều khác sẽ tiến triển theo thời gian với ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Những thay đổi ngay lập tức bao gồm:

- Một cha sở hay một (hoặc hơn) cha phụ tá sẽ được bổ nhiệm - nhiều người hay tất cả trong số họ sẽ “mới” đối với cộng đồng giáo xứ đó (nhưng không “mới” đối với việc mục vụ).
- Các giờ Lễ sẽ thay đổi tại một số địa điểm.
- Các buổi họp lãnh đạo giáo xứ - cha sở sẽ không thể tham gia các buổi họp tài chánh hay buổi họp của uỷ ban trường học trong cùng một buổi tối, vì vậy thời khoá biểu cần phải được điều chỉnh.

*Giải thích thêm:*

Gia đình giáo xứ mới sẽ có thêm nhiều nguồn lực chung (con người và tài chánh) để thực hiện sứ mạng của Giáo hội. Điều này xem như mỗi gia đình giáo xứ được xác định do bởi sự sáng tạo của cộng đồng đó. Trong khi mỗi gia đình giáo xứ sẽ được bổ nhiệm một cha xứ và một linh mục phụ tá hoặc hơn, thì **các quyết định về cách thức gia đình giáo xứ tập hợp lại** đều do cộng đồng địa phương đưa ra, nhằm bảo đảm những gì nảy sinh phản ánh được những ân huệ và nhu cầu của cộng đồng cụ thể đó.

Làm việc với người giao liên của mình, mỗi gia đình giáo xứ sẽ có các nguồn lực và công cụ để giúp họ thực hiện những thay đổi trong suốt quá trình 3 năm. Hãy luôn ý thức rằng những thay đổi này diễn ra nhằm giúp đạt được mục tiêu lớn hơn là đổi mới đời sống giáo xứ, để chúng ta có thể giúp người khác gặp gỡ Chúa Giêsu.

## **H:** Các giáo xứ sẽ liên hợp dân tộc tính và đặc sủng khác nhau như thế nào?

**Đ:** Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta là một Giáo hội Công giáo hoàn vũ, và chúng ta đánh giá cao sự đa dạng phong phú đã đem lại sự tròn đầy và niềm vui cho các cộng đồng đức tin của chúng ta.

Tất cả các giáo xứ đều có sự khác biệt của nó - cho dù nó có dân tộc tính, giáo hội học, mục vụ tiếp cận cộng đồng, và v.v... *Đối tác trong Tin Mừng* đòi hỏi tất cả chúng ta phải tiếp đón. Nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu về nhau và về cộng đồng lớn hơn mà chúng ta phục vụ. Tổng giáo phận sẽ cung cấp thêm hướng dẫn rõ ràng về cách gắn kết mọi người và đội ngũ lãnh đạo với nhau - nhưng trong tận cõi lòng, tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để xây dựng một cộng đồng đức tin phản ánh được tình yêu Chúa Giêsu, để chúng ta có thể trở nên thân thể sống động của Người một cách hiệu quả.

## **H:** Các linh mục sẽ được tuyển chọn như thế nào cho gia đình giáo xứ mới này?

**Đ:** Giống như tất cả các vị trí linh mục, Ban Nhân sự Linh mục (PPB), bao gồm các linh mục và lãnh đạo Văn phòng Chưởng ấn, đưa ra các kiến nghị cho Đức Tổng Giám mục. Các linh mục sẽ có cuộc đối thoại riêng về mong muốn của họ và cách thức họ muốn phục vụ trong tương lai - hoặc làm linh mục quản xứ, linh mục phụ tá hoặc trong một vai trò hỗ trợ khác.

## **H:** Việc đặt tên sẽ hoạt động như thế nào?

**Đ:** Một gia đình giáo xứ sẽ có một tên tạm thời với con số được chỉ định. Mỗi giáo xứ vẫn giữ tên giáo xứ mình cho đến khi gia đình đó trở thành một giáo xứ theo giáo luật. Điều quan trọng cần lưu ý là tên của giáo xứ khác với tên của một nhà thờ.

Khi gia đình giáo xứ cùng nhau làm việc, họ sẽ khai triển “Kế Hoạch Một Giáo xứ” tập trung vào việc làm thế nào để giáo xứ này trở thành một giáo xứ theo giáo luật. Ở giai đoạn cuối cùng của quá trình lập kế hoạch, gia đình giáo xứ sẽ bắt đầu phân định tên mới của giáo xứ dựa trên danh sách các tên đã được chấp thuận.

Danh sách này sẽ có thêm tên các thánh mới cùng với nhiều tên (hầu hết là các thánh) truyền thống. Gia đình giáo xứ sẽ đệ trình 5 lựa chọn hàng đầu của mình, không nên trùng với tên của bất cứ nhà thờ nào đã có trong hạt đó hoặc các hạt lân cận. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục sẽ chọn một tên dựa trên 5 tên hàng đầu do gia đình giáo xứ đó đệ lên từ danh sách đã được chấp thuận.

## NHỮNG THẮC MẮC VỀ NGƯỜI

### **H:** Ai là người chỉ đạo nỗ lực này?

**Đ:** Có rất nhiều nhóm khác nhau tham gia vào việc nghiên cứu, lên chương trình và thực hiện nỗ lực lập kế hoạch mục vụ chiến lược này:

- **Đội ngũ Nòng cốt Đối Tác trong Tin Mừng** bao gồm các vị đồng lãnh đạo là Linh mục Gary Lazzeroni, Tổng Đại diện; Caitlin Moulding, Giám đốc Điều hành; và 10 lãnh đạo giáo dân khác.
- **Ủy ban Giám sát** là nhóm đa dạng gồm các linh mục, lãnh đạo giáo dân, một nữ tu, một phó tế, và một giám đốc các Trường Công giáo.
- **Hội đồng Linh mục** gồm có các linh mục, bao gồm cả những người được bầu chọn từ 10 giáo hạt, là những người tư vấn và tham khảo ý kiến với Đức Tổng Giám mục Etienne.
- **Các người giao liên gia đình giáo xứ**, những người sẽ được Tổng Giáo phận Seattle tuyển dụng và huấn luyện, sẽ hỗ trợ các gia đình giáo xứ trong quá trình trở thành một giáo xứ.
- **PartnersEdge** là một công ty tư vấn nghiên cứu đã trợ giúp các giáo phận khác thực hiện công việc thông qua những nỗ lực lập kế hoạch tương tự.
- **Bạn** – đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này với ý kiến đóng góp và lời cầu nguyện của mình.

### **H:** Đối với các linh mục, điều này có ý nghĩa gì?

**Đ:** Hiện nay, các linh mục trong toàn tổng giáo phận bị phân tán mỏng và phải dành nhiều thời gian cho các hoạt động hành chánh hơn là chăm sóc mục vụ. Với việc thực hiện *Đối Tác trong Tin Mừng*, theo thời gian, các linh mục có thể tập trung nỗ lực nhiều hơn vào việc chăm sóc mục vụ, và các mối quan hệ với các thành viên trong cộng đồng giáo xứ của mình.

*Đối Tác trong Tin Mừng* cũng sẽ cần sự hỗ trợ, chuyên môn và tài năng của các linh mục ngoại trú được bổ nhiệm từ các giáo phận khác, để trợ giúp các gia đình giáo xứ, các linh mục nghỉ hưu của chúng ta thường thay thế cho các linh mục khi bị ốm đau hoặc có chuyển đi xa.

Sau đây là một vài thay đổi khác:

- Với cơ cấu gia đình mới này, một số linh mục sẽ trở thành chánh xứ, một số khác sẽ trở thành linh mục phụ tá để bảo đảm chăm sóc mục vụ tốt nhất có thể cho cộng đồng.

- Giáo luật quy định một linh mục sẽ cử hành không quá một Thánh lễ thường lệ mỗi ngày. Luật cho phép một linh mục, với sự chấp thuận của đức giám mục, được cử hành 3 Thánh lễ trong ngày Chúa nhật. Hiện nay, chúng ta biết nhiều linh mục cử hành nhiều hơn thế, và như một phần kế hoạch cho tương lai, chúng ta cần xem lại sự căng thẳng mà điều này gây ra cho các linh mục.
- Các linh mục sẽ cần nhiều sự hỗ trợ của lãnh đạo giáo dân hơn bao giờ hết, điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho tín hữu Công giáo đem kinh nghiệm nghề nghiệp của mình vào đời sống giáo xứ.

**H:** **Liệu vị linh mục của tôi có thay đổi không?**

**Đ:** Hoàn toàn có thể - nhiều giáo dân sẽ có một cha sở mới như một phần quá trình phân bổ linh mục cho *Đối Tác Trong Tin Mừng*.

**H:** **Đối với giáo dân, điều này có ý nghĩa gì?**

**Đ:** Nhìn chung, các giáo dân sẽ trải nghiệm một cộng đồng Công giáo sôi động và gắn kết hơn. Họ sẽ có thêm nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng đức tin cá nhân và cơ hội tương quan gần gũi hơn với các lãnh đạo giáo xứ của họ.

Thực tế, điều đó cũng có nghĩa là các giáo dân sẽ trải qua kinh nghiệm thay đổi hành chánh. Điều này sẽ khác nhau tùy theo gia đình giáo xứ, nhưng một số thay đổi có thể là linh mục chánh xứ và linh mục phụ tá, thay đổi giờ lễ và địa điểm, thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo giáo xứ và các cơ hội mục vụ tiếp cận cộng đồng mới.

**H:** **Đối với các phó tế, điều này có ý nghĩa gì?**

**Đ:** Các phó tế đóng một vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội. Họ có tài đồng hành và đem Chúa Giêsu đến với những người thuộc vùng ngoại biên. Công việc này phải được tiếp tục và hy vọng sẽ tăng trưởng nhanh chóng thông qua chương trình *Đối Tác Trong Tin Mừng*. Các vai trò tiềm năng bao gồm sự trợ giúp mọi người đang khi họ xử lý nỗi đau buồn liên quan đến những thay đổi tiềm năng, hoặc hướng dẫn quá trình phân định đồng nghị tại giáo xứ của họ để lấy ý kiến đóng góp cho gia đình giáo xứ.

**H:** **Đối với những người lãnh đạo giáo dân, điều này có ý nghĩa gì?**

**Đ:** Khi Giáo hội sống tinh thần *Đối Tác Trong Tin Mừng*, phận vụ của các Thừa Tác Viên Giáo dân sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Cần có những người lãnh đạo giáo dân ở mọi cấp độ của đời sống giáo xứ, từ việc lãnh đạo mục vụ và lập kế hoạch phụng vụ cho đến chuyên môn về kế toán và tiếp thị.

*Đối Tác Trong Tin Mừng* cung cấp cơ hội tuyệt vời cho người giáo dân để tham gia nhiều hơn trong đời sống giáo xứ.

Để giúp đào tạo các lãnh đạo giáo dân, Tổng Giáo phận Seattle khởi động lại chương trình đào tạo Mục vụ Giáo dân (the Lay Ecclesial Ministry) nhằm củng cố và hỗ trợ các Thừa Tác Viên Giáo dân hiện tại trong khi đào tạo những người mới. Xin hãy tìm hiểu thêm nơi [đây](#).

## **H:** Đối với các nhân viên, điều này có ý nghĩa gì?

**Đ:** Khi các giáo xứ hình thành trong các gia đình, tất nhiên sẽ có sự thay đổi nhân sự. *Đối Tác Trong Tin Mừng* sẽ tác động như thế nào đến vai trò một nhân viên cụ thể, chắc chắn sẽ phụ thuộc vào thành phần và các nhu cầu của gia đình giáo xứ mới. Các lãnh đạo giáo xứ được kêu gọi hành động một cách tiệm tiến và dành thêm thời gian của họ trong việc quyết định các nhu cầu của gia đình giáo xứ - đặc biệt khi nó liên quan đến nhân sự.

Điều quan trọng cần nhớ là mục tiêu của nỗ lực này là canh tân đời sống giáo xứ và làm như vậy sẽ cần rất nhiều người. Có nhiều vị trí còn trống trong tổng giáo phận, và nhiều vị trí mới sẽ được tạo ra cung cấp nhiều cơ hội cho nhân viên đem món quà tài năng của mình đến với cộng đồng mới. Phòng Nhân Sự đang tìm cách trợ giúp những người phải di dời trong quá trình này, bằng cách kết nối họ với các vị trí còn trống khác trong tổng giáo phận.

## **H:** Vai trò của người giao liên gia đình giáo xứ là gì?

**Đ:** Người giao liên là một chuyên gia được Tổng Giáo phận Seattle thuê và đào tạo, nhằm hỗ trợ các giáo xứ khi họ hành trình trong gia đình giáo xứ mới của họ để trở thành một giáo xứ. Họ sẽ sử dụng các công cụ, nguồn lực và các hướng dẫn khác để trợ giúp gia đình giáo xứ định hướng cách tiếp cận trong việc cầu nguyện và thờ phượng, truyền giáo, điều hành và quản trị, v.v... trong cơ cấu mới của họ - tính đến những ân sủng và nhu cầu của cộng đồng. Họ cũng sẽ hỗ trợ giáo xứ trong việc lập Kế hoạch Một Giáo xứ, kế hoạch này sẽ được trình lên tổng giám mục trước khi trở thành một giáo xứ theo giáo luật.

## **NHỮNG THẮC MẮC KHÁC**

### **H:** Tiến trình *Đối Tác Trong Tin Mừng* sẽ giúp chúng ta vun trồng ơn gọi linh mục tốt hơn như thế nào?\*

**Đ:** Các nghiên cứu cho thấy cách thức hiệu quả nhất để vun trồng ơn gọi linh mục là thông qua lời mời gọi của các linh mục giáo xứ. Hành trình từ việc lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi để phân định cho đến việc đào tạo là một tiến trình lâu dài, phải mất nhiều năm và với sự đồng hành kiên nhẫn. Cơ cấu các nhóm gia đình giáo xứ mới này sẽ cho phép các linh mục có thêm thời gian hiện diện nhiều hơn với những người trẻ và các em thanh thiếu niên, mời gọi các em hướng tới ơn gọi làm linh mục, và đồng hành với các em trong việc phân định. Hơn nữa, các linh mục sẽ có nhiều khả năng lãnh đạo các nhóm phân định như nền tảng Tình Yêu Thương Thực Sự.

Một niềm hy vọng cho các gia đình giáo xứ, khi phối hợp với nhóm ơn gọi, là phát triển và trợ giúp anh chị em giáo dân khuyến khích những người trẻ suy nghĩ về ơn gọi phục vụ Giáo hội. Trong nhiều giáo phận, các nhóm ơn gọi trợ giúp các linh mục xác định những người có tiềm năng được mời gọi làm linh mục và đời sống tu trì, cũng như tổ chức các nhóm phân định và cầu nguyện cho những người đang phân định ơn gọi của họ.

### **H:** Chúng ta đang vun trồng ơn gọi làm linh mục như thế nào?\*

**Đ:** Nhóm ơn gọi của Tổng Giáo phận đã được mở rộng bao gồm vị giám đốc ơn gọi toàn thời gian và ba vị phụ tá. Điều này đem lại nhiều cơ hội đồng hành với những người trẻ đang phân định và thỉnh mời những người khác suy nghĩ về ơn gọi làm linh mục. Một cách cụ thể, nhóm ơn gọi của chúng ta sẽ tập trung vào việc cầu nguyện, giáo dục và



khuyến khích.

- Cầu nguyện: Bước theo lời mời gọi của Chúa Giêsu để xin thợ gặt đến phục vụ mùa gặt, các giáo xứ xung quanh tổng giáo phận thường xuyên tổ chức các giờ thánh dành riêng cầu nguyện cho ơn gọi, cũng như các chi hội Serra Club và các nhóm giáo dân khác.
- Giáo dục: Nhóm ơn gọi sẽ hiện diện tại các giáo xứ, các trường học, các sự kiện của giáo phận và các buổi tĩnh tâm để hướng dẫn mọi người về ơn gọi và làm thế nào để phân định ơn gọi. Thông điệp này cũng được lặp lại thông qua một số các nỗ lực truyền thông bao gồm áp phích chúng sinh hàng năm, trang mạng về Ơn Gọi và các kênh truyền thông xã hội.
- Khuyến khích: Thông qua các sự kiện như các buổi tĩnh tâm phân định ơn gọi và những ngày Quo Vadis, các người trẻ được khuyến khích suy xét về ơn gọi linh mục và phân định ơn gọi của mình.

## **H:** Chúng ta có thể làm gì bây giờ?

**D:** Chúng ta hãy xin mọi người cầu nguyện cho nỗ lực đổi mới này. Mỗi giáo xứ đã nhận thẻ kinh cầu nguyện để mọi người cầu nguyện trong Thánh Lễ hoặc trong giờ cầu nguyện riêng.

Hơn nữa, chúng ta xin mọi người hãy xem lại các tài liệu **Đối Tác Trong Tin Mừng** trực tuyến để trở nên quen thuộc hơn với sứ mạng chung của Giáo hội, với các mục tiêu của nỗ lực này và quá trình chúng ta đang thực hiện. Có thể mọi người cũng mong được đọc báo cáo Thực tế Hiện tại hoặc theo dõi bài thuyết trình để hiểu tại sao cần phải thực hiện những thay đổi ngay bây giờ.

Các lãnh đạo giáo xứ nên tìm cách thúc đẩy cộng đồng, đồng thời gắn kết mọi người với sứ mạng của Giáo hội. Bản hướng dẫn *Xới Đất (Tilling the Soil)* (**English** | **Spanish**) được tạo ra để cung cấp một cách thể cho các lãnh đạo giáo xứ thực hiện điều này. Các đề xuất bao gồm các hoạt động như:

- Cầu nguyện với lời kinh *Đối Tác Trong Tin Mừng (Partners in the Gospel Prayer)* trong Thánh Lễ
- Các nhóm nhỏ chia sẻ đức tin
- Thảo luận về Báo cáo Thực tế Hiện tại